



รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลหนองโพ  
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

# สารบัญ

หน้า

บทนำ

ส่วนที่ 1

การจัดตั้งเทศบาล รูปแบบและอำนาจหน้าที่ 1

ส่วนที่ 2

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพ พ.ศ. 2560-2563 9

ส่วนที่ 3

คำแถลงนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ 13

ส่วนที่ 4

ผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 16

## บทนำ

สืบเนื่องจาก มาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 บัญญัติไว้ดังนี้

“ให้นายกเทศมนตรีรายงานและแถลงผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี”

นายกเทศมนตรี ฯ เมื่อได้รับการเลือกตั้งและการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วเมื่อปฏิบัติงานการบริหารราชการ ครบ 1 ปี งบประมาณ ก็ต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ในรอบปีนั้นเพื่อรายงานต่อสภาเทศบาลและประกาศให้ประชาชนทราบ สำหรับเทศบาลตำบลหนองโพ กล่าวคือ ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโพ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 กระผมได้รับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยฉันทานุมัติของประชาชนและคณะกรรมการเลือกตั้ง ตามมติการประชุมครั้งที่ 74/2556 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 รับรองผลการเลือกตั้งดังกล่าว กระผมจึงดำเนินการเพื่อให้ นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล เพื่อบริหารปฏิบัติราชการโดยไม่มีการลงมติ ตามความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 โดยมีแนวทางนโยบายการบริหารราชการ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบสภานันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพ ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน ทั้งด้าน เศรษฐกิจสังคม การเมือง การศึกษา สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สำหรับใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติและการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นแห่งนี้ สำเร็จจุล่งไปบางส่วนแล้วด้วยความร่วมมือร่วมใจของท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตร กำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาล อีกทั้งผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นทุกท่าน จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

นายพีรณัฐ มารศรี

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ

# ส่วนที่ 1

## การจัดตั้งเทศบาล รูปแบบและอำนาจหน้าที่

### การจัดตั้งเทศบาลตำบลหนองโพ

เดิมจัดตั้งเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาล เรียกว่า “สุขาภิบาลหนองโพ” จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 80 ตอนที่ 17 หน้า 442 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2506) มีเนื้อที่ 5.8 ตารางกิโลเมตร มีสำนักงานตั้งอยู่บนริมถนนเพชรเกษม

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ทำให้สุขาภิบาลทั้งหมดทั่วประเทศ 980 แห่งเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับตำแหน่งของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ปรับขนาดเทศบาลตำบลหนองโพ จากเทศบาลขนาดเล็ก เป็นเทศบาลขนาดกลาง ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2553

เทศบาลตำบลหนองโพ มีตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลหนองโพ คือ มีดวงตราที่มีลักษณะเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. วงกลมแห่งดวงตราให้มีต้นโพธิ์ 1 ต้น บริเวณโคนต้นโพธิ์มีภาพภูเขา 3 ลูก และทุ่งนา ส่วนทางด้านซ้ายของภาพให้มีภาพหนองน้ำและดอกบัว 9 ดอก ภายในขอบตอนบนของดวงตราระบุข้อความว่า “เทศบาลตำบลหนองโพ” ตอนล่างระบุข้อความว่า “จังหวัดราชบุรี”

### **ที่ตั้งและอาณาเขต**

เทศบาลตำบลหนองโพ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอโพธารามและอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดราชบุรี

ทิศเหนือ	ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้	ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และเทศบาลตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ และเทศบาลตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

## การปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

### 1. ความเป็นมาของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล

แนวความคิดในการจัดตั้งเทศบาลปรากฏชัดเจนสมัยรัชกาลที่ 6 ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 7 หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 แล้ว จึงได้จัดตั้งสำเร็จความคิดในสมัยรัชกาลที่ 6 ปรากฏชัดเจนในรูปของธรรมนูญลักษณะการปกครองคณะนครภิบาล พ.ศ. 2461 พระราชกำหนดเพิ่มเติมและแก้ไขธรรมนูญลักษณะการปกครองคณะนครภิบาล ดุสิตธานี พ.ศ. 2461 และกฎธานิโยการ พ.ศ. 2465 ใช้กับเมืองจำลองชื่อ “ดุสิตธานี” มีจุดมุ่งหมายสอนวิธีการปกครองรูปแบบเทศบาล เพื่อได้เข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งใช้อยู่ในประเทศอังกฤษ

ส่วนความคิดในการตรากฎหมายจัดตั้งเทศบาลอย่างจริงจัง ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดตั้ง 2 ประการ คือ

ประการที่ 1 เพื่อประสิทธิภาพในการจัดทำบริการสาธารณะ

ประการที่ 2 เพื่อเป็นสถาบันสอนการปกครองระบอบประชาธิปไตย

เทศบาลซึ่งแบ่งเทศบาลออกเป็นชั้นเอก ชั้นโทและชั้นตรี ตามจำนวนราษฎรในท้องถิ่นและหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ ตามหลักการรวมอำนาจบริหารและหลักการกระจายอำนาจบริหารโดยแบ่งการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้นการปกครองท้องถิ่น จึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารราชการแผ่นดิน มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ฉบับต่อมา ได้แก่ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2481 และอีกหลายฉบับต่อมาจนถึง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ก็เพื่อดำรงจุดมุ่งหมาย 3 ประการดังกล่าว นอกจากนั้น ช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ไม่นานนักก็ได้มีการร่างพระราชบัญญัติข้างต้น ประการที่หนึ่ง คือ ประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะประการที่สอง เป็นสถาบันสอนการปกครองระบอบประชาธิปไตย และประกาศที่สามเป็นการกระจายอำนาจการปกครองแก่ประชาชน

### 2. การจัดตั้งเทศบาลและอำนาจหน้าที่

การจัดตั้งเทศบาลและอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 เทศบาลเป็นทบวงการเมือง เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้นๆ เป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ดังนี้

1) เทศบาลตำบล คือ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย

2) เทศบาลเมือง คือ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอสมควรควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อของเทศบาลไว้ด้วย

3) เทศบาลนคร คือ ท้องถิ่น ชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร

ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาล ไว้ด้วยในการเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลกระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย

### 3. การจัดโครงสร้างขององค์การเทศบาล

ลักษณะการจัดโครงสร้างขององค์การเทศบาล ทั้งเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล มีลักษณะจำลองจากสถาบันการเมืองในระดับชาติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และย่อส่วนลงโดยให้มีโครงสร้างเท่าที่จำเป็นต่อการบริหารราชการของท้องถิ่น การจัดโครงสร้างองค์การเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) ได้แบ่งโครงสร้างของเทศบาลออกเป็น 2 ส่วน คือ

สภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรีแล้วแต่กรณี สำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ของเทศบาลแล้วจะมีโครงสร้างเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งส่วน คือ พนักงานเทศบาล

#### 1) สภาเทศบาล

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 กำหนดให้สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตามจำนวน ดังนี้

1.1	สภาเทศบาลตำบลมีสมาชิกจำนวน	12	คน
1.2	สภาเทศบาลเมืองมีสมาชิกจำนวน	18	คน
1.3	สภาเทศบาลนครมีสมาชิกจำนวน	24	คน

สภาเทศบาลเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และเทศบัญญัติต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารราชการของท้องถิ่น และสภาเทศบาล จะทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารราชการของคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี การตั้งกระทู้ การขอเสนอญัตติ และอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือการมีมติอนุมัติกฎหมายของท้องถิ่นตามข้อเสนอขอให้นายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาล หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอขอออกกฎหมายท้องถิ่น จึงเห็นได้ว่าสภาเทศบาลมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการบริหารงานเทศบาลรวมทั้งการควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารอีกด้วย

สภาเทศบาลประกอบด้วยประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่งโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กล่าวคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ประชุมเลือกประธานสภาตนเองจากสมาชิกด้วยกัน เพื่อทำหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น รักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาเทศบาล และเป็นตัวแทนสภาเทศบาลในกิจการภายนอก สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

2) คณะเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรี กรณีมาจากการเลือกตั้ง โดยตรงจากประชาชนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546

1.1 กรณีที่เทศบาล ใช้การบริหารเทศบาลในรูปคณะเทศมนตรี ให้เทศบาลนั้นมี คณะเทศมนตรี ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี และเทศมนตรีดังนี้

2.1.1 เทศบาลตำบลให้มีเทศมนตรีไม่เกิน 2 คน

2.1.2 เทศบาลเมืองให้มีเทศมนตรีไม่เกิน 3 คน

2.1.3 เทศบาลนครให้มีเทศมนตรีไม่เกิน 4 คน

1.2 กรณีที่เทศบาลที่มีรูปแบบการบริหารราชการที่นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เรียกว่าคณะผู้บริหารเทศบาล ซึ่งนายกมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2.2.1 เทศบาลตำบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน

2.2.2 เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน

2.2.3 เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน

นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขาธิการนายกเทศมนตรี ซึ่งมีใช้สมาชิกสภาเทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลตำบลให้แต่งตั้งได้จำนวนรวมกันไม่เกินสองคน ในกรณีเทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้จำนวนรวมกันไม่เกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จำนวนรวมกันไม่เกินห้าคน

นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี เป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารราชการ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นควรให้นายกเทศมนตรีเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าแขวงของเทศบาลใด มีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติได้ก็ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อประโยชน์แห่งการนั้นรวมทั้งอำนาจในการปฏิบัติตามกฎหมายปกครองท้องถิ่นนายกเทศมนตรี หรือ คณะเทศมนตรี มีอำนาจในเขตเทศบาลเช่นเดียวกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น พุทธศักราช 2457 หรือกฎหมายอื่นเท่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

### 3) พนักงานเทศบาล

นอกจากสถานบันการเมืองท้องถิ่น ที่สำคัญทั้ง 2 องค์กร คือ สภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแล้ว ยังมีส่วนที่สำคัญในการปฏิบัติงานในกิจการของเทศบาล คือ พนักงานเทศบาลเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจำสำนักงาน หรืออาจจะนอกสำนักงานก็ได้ในกรอบที่กฎหมายกำหนดเป็นหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด เพราะหน้าที่ของเทศบาลนั้นให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งในเรื่องงานด้านการทะเบียน การสาธารณสุข ปลอดภัย การศึกษา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งนับว่าเป็นภาระหน้าที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมาก แต่สำหรับนายกเทศมนตรีหรือ คณะเทศมนตรี จะรับผิดชอบในลักษณะการกำหนดนโยบาย

### อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนดไว้ซึ่งสามารถจำแนกที่มาของอำนาจหน้าที่ได้ 2 ประเภท คือ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนด กล่าวคือ

1. อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายจัดตั้ง สามารถแบ่งแยกประเภทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้ 2 ส่วน คือ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และอำนาจหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติหรืออาจปฏิบัติ ทั้งยังได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในฐานะต่างๆ คือ



**หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ**

เทศบาลตำบล	เทศบาลเมือง	เทศบาลนคร
1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 3.รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9.หน้าที่อื่นๆตามที่กฎหมายให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล	มีหน้าที่เช่นเดียวกับเทศบาลตำบล ตามข้อ 1-9 และมีหน้าที่เพิ่มเติมอีกดังนี้ 1.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์คนเจ็บไข้ 4.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 5.ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ 6.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 7.ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น	มีหน้าที่เช่นเดียวกับเทศบาลเมืองและมีหน้าที่เพิ่มเติมอีก ดังนี้ 1.ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 2.กิจการอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข 3.การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอื่นๆ 4.การจัดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 5.จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ 6.การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 7.การส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว

ที่มา: พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2546: 15 – 17)

อำนาจหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติ

เทศบาลตำบล	เทศบาลเมือง	เทศบาลนคร
1.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3.ให้มีตลาดท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 5.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 6.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 7.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 8.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 9.เทศพาณิชย์	1.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 2.ให้มีสุสานและ ฌาปนสถาน 3.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 4.ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 5.ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล 6.ให้มีการสาธารณสุขการ 7.จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข 8.จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 9.ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา 10.ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะสวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 11.ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมและรักษาความสะอาดของท้องถิ่น 12.เทศพาณิชย์	มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับเทศบาลเมือง ตามข้อ 1-12

ที่มา: พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, (2546: 15 – 17)

2. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ กำหนด นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 กำหนดไว้แล้ว ยังมีกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น เช่น

- 2.1 พระราชบัญญัติโรงเรียนและที่ดิน พ.ศ.2475
- 2.2 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
- 2.3 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- 2.4 พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2498

- 2.5 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499
- 2.6 พระราชบัญญัติการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502
- 2.7 พระราชบัญญัติบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
- 2.8 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
- 2.9 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
- 2.10 พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- 2.11 พระราชบัญญัติการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
- 2.12 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523
- 2.13 พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
- 2.14 ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทที่รกร้างว่างเปล่า
- 2.15 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

## ส่วนที่ 2

### แผนยุทธศาสตร์การพัฒน

#### แผนยุทธศาสตร์การพัฒนเทศบาลตำบลหนองโพ พ.ศ.2560-2563

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จำเป็นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้ของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น ความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ทั้งที่จัดเก็บเองและรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสให้มากที่สุด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กำหนดประเภทแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ประเภท คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒน แผนพัฒนาสามปี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนอำเภอและนโยบายการพัฒนท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรจุและแนวทางในการบรรจุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบ และสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนมีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนที่มุ่งไปสู่ความต้องการที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลหนองโพ จึงจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนเทศบาลตำบลหนองโพ เพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนอำเภอแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์การพัฒนจังหวัด แบบบูรณาการ นโยบายกรม กระทรวง นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเทศบาลไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี ซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหา ความต้องการของประชาชน และเป็นแผนชี้้นำการพัฒนาเทศบาลในภาพรวม ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับปัญหาและความต้องการของประชาชนในขณะนั้น จึงสามารถปรับเปลี่ยนแบบได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนอำเภอ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพ

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพ

**“ บ้านเมืองน่าอยู่ เขตชุมชนมีพระคุณ สนับสนุนการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนา  
ประชาชนมีส่วนร่วม มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ”**

**ภารกิจหลักหรือพันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองโพ**

1. พัฒนาระบบด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขภิโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. พัฒนางานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้มแข็ง เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน และพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
3. พัฒนาด้านการศึกษา กิจกรรมทางด้านการศึกษาและนันทนาการ
4. พัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาเสพติด
5. พัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. พัฒนาด้านสาธารณสุข ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8. พัฒนาการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. พัฒนาการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

**จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองโพ/เป้าประสงค์**

**เป้าประสงค์** ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขภิโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและการขยายเขตไฟฟ้า เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

**เป้าประสงค์** ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้มแข็ง การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน และส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

**เป้าประสงค์** ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ทั้งการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของประชาชน บุคคลวัยทำงานและเด็กวัยเรียนให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาและนันทนาการ

**เป้าประสงค์** ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการแก้ไขปัญหาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันบุคคล ครอบครัวและโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น การตรวจเฝ้าระวังการเสพการค้า การให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชน สร้างความมีส่วนร่วมในระดับครัวเรือนและชุมชนโดยการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน

**เป้าประสงค์** ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและขจัดตรวจของท้องถิ่นร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน อปพร.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ การติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงในชุมชนให้ทั่วถึง พร้อมทั้งพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ทันสมัยและแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูบูรณาการอย่างรวดเร็ว

**เป้าประสงค์** ปรับปรุงและพัฒนาด้านสาธารณสุข ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก อสม. ในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน การเฝ้าระวังโรคติดต่อร้ายแรง การป้องกันและปราบปรามน้ำยุงลาย การป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ฯ การจัดการน้ำเสียในคลองธรรมชาติด้วยระบบชีวภาพ การเติมอากาศ มลภาวะเป็นพิษ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

**เป้าประสงค์** ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาศักยภาพของผู้ด้อยโอกาส เด็กถูกทอดทิ้ง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เด็กถูกทอดทิ้ง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแล และผู้ขาดแคลน

**เป้าประสงค์** ส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมประเพณีไทยยวน การจัดงานประเพณีเพื่อรักษาองค์ความรู้ท้องถิ่น

**เป้าประสงค์** การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนาในการปลูกฝังในด้านการให้ความร่วมมือในหน่วยงานของทุกๆด้าน เช่น ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ และพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนให้ เข้มแข็ง

## **สรุป**

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพ กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นเข็มทิศในการพัฒนาท้องถิ่นแห่งนี้ จึงจะต้องยึดถือกรอบของแผนยุทธศาสตร์และนำมาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม

## ส่วนที่ 3

### คำแถลงนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ

จากผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโพ เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 และโดยการรับรองของคณะกรรมการเลือกตั้ง ตามมติการประชุมครั้งที่ 74/2556 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 ประกอบกับความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ กระผมจึงแถลงนโยบายการบริหารราชการ โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพให้มีความเจริญก้าวหน้าทุกๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบรรลุถึงภารกิจและดำเนินตามแนวทางที่กล่าวมา กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารในแต่ละด้าน ดังนี้

#### 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ทางเดินเท้า ให้อยู่ในสภาพดีได้มาตรฐาน ทัวถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการคมนาคม
- 1.2 ปรับปรุง ขยายบริการไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่างไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
- 1.3 พัฒนาระบบดวงไฟจราจรและการชะลอความเร็วเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถและใช้ถนนในการสัญจรภายในชุมชน
- 1.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ำให้มีสภาพดีและได้มาตรฐานเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบริเวณถนนและที่อยู่อาศัยของประชาชน
- 1.5 ปรับปรุงคุณภาพการผลิต และระบบการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในชุมชน

#### 2. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

- 2.1 ดำเนินการและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชน
- 2.2 ดำเนินการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ด้อยโอกาส และจัดเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
- 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มกิจกรรมของกลุ่มสตรี เยาวชนและเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
- 2.4 ส่งเสริมการดำเนินงานกิจการสภาเด็ก

2.5 การดำเนินงานและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครป้องกันอัคคีภัย

2.6 ดำเนินการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ส่งเสริมความรู้แก่ อสม. ในการปฏิบัติงาน

2.7 ดำเนินการและส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการแก่ชุมชน

### 3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.1 ดำเนินการและส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัย

3.2 ดำเนินการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบ แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ทำนุบำรุงศาสนา บำรุงศาสนสถานและเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ชนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและวันสำคัญของชาติ

3.5 ส่งเสริมการดำเนินงานและกิจกรรมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ของท้องถิ่น

3.6 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและให้เยาวชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด

### 4. นโยบายด้านเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงในอาชีพของประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรและศึกษาดูงานเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร และกลุ่มสร้างอาชีพเสริมในเขตเทศบาล

4.3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้เป็นที่ต้องการของชุมชนและขยายสู่ผู้บริโภคทั่วไป

4.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมทรัพย์ผ่านกองทุนหมู่บ้าน กองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์หรือกลุ่มออมทรัพย์สัจจะ

### 5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

5.1 ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นตลอดจนองค์กรต่างๆ ในชุมชนให้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

5.2 การดำเนินงานการกำจัดขยะชุมชนและขยะอันตรายเป็นระบบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล



- 5.3 ดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในชุมชนโดยรวมให้มีความร่มรื่นสะอาดสวยงาม
- 5.4 การอนุรักษ์คลองธรรมชาติในเขตเทศบาล

## 6. นโยบายด้านการบริหารราชการและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น

- 6.1 ดำเนินการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม แก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ในการบริหารราชการ
- 6.2 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
- 6.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บให้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องโปร่งใส และรักษาวินัยการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ในการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
- 6.4 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการเสนอความเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารราชการตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- 6.5 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริการประชาชน
- 6.6 พัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และความเข้าใจที่เกี่ยวกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลและการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
- 6.7 จัดศูนย์บริการให้แก่ประชาชน ในด้านการบริการต่างๆ ให้แก่ประชาชน เช่น ศูนย์ร้องทุกข์ ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ศูนย์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

## สรุป

คำแถลงนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ ตามความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งแถลงเป็นคำมั่นสัญญาต่อสภาเทศบาลและประชาชนในการนำท้องถิ่นแห่งนี้ไปสู่ความก้าวหน้า

## ส่วนที่ 4

### ผลการปฏิบัติราชการ

#### ผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของนายกเทศมนตรี

ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพนประจำปี พ.ศ. 2560 ได้กำหนดแผนงานการพัฒนาตำบลทั้งหมด 6 ด้านโดยได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา ตลอดจนแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลอันพึงกระทำได้ อีกทั้งยังมีการประสานกับหน่วยงานอื่นที่มีศักยภาพที่สูงกว่าในการร่วมแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ตำบลด้วย ซึ่งการพัฒนายังเป็นไปตามแผนการพัฒนาที่เทศบาลตำบลหนองโพนได้วางไว้

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 มาตรา 48 ทศ กำหนดให้นายกเทศมนตรีรายงานและแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายซึ่งสรุปได้ ดังนี้

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญา (เบิกจ่าย)	หมายเหตุ
1. การพัฒนา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้าง พื้นฐาน	1. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร	เงินรายได้	20,000	13,400	
	2. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Over Lay) บ้านหัวทุ่ง ซอย 5 หมู่ที่ 3	เงินอุดหนุน ทั่วไป	399,900	399,900	
	3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคสล. รูปตัวยู สายซอยบ้าน นางรำไพ เรืองเพชร หมู่ที่ 3	เงินอุดหนุน ทั่วไป	405,500	405,500	
	4. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Over Lay) ถนนสาย บ้านนายอลงกลต ยี่มวัน ถึงบ้านนางวาริน จีนแดง หมู่ที่ 4	เงินอุดหนุน ทั่วไป	420,900	420,900	
	5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคสล. รูปตัวยู สายบ้านนางทัศนีย์ พรหมรินทร์ ถึงบ้านนายใจ สิ้นสำรวม หมู่ที่ 7	เงินอุดหนุน ทั่วไป	329,300	329,300	
	6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคสล. รูปตัวยู สายบ้านนางจิตรา จรัสโสภิน ถึงบ้านนางภาวิณี ศรีแก้ว หมู่ที่ 7	เงินอุดหนุน ทั่วไป	316,300	316,300	
	7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังสถานีผสมเทียมถึงคลองหนองโพน หมู่ที่ 3	เงินอุดหนุน ทั่วไป	383,800	383,800	
	8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายนาบัว หมู่ที่ 4	เงินอุดหนุน ทั่วไป	1,022,900	746,000	ยังไม่ได้เบิกจ่าย อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง
	9. โครงการเจาะบ่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 9	เงินรายได้, เงินช่วยเหลือ จาก งบประมาณ รายจ่ายทั่วไป	377,000	377,000	

ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบอนุมัติ	วงเงินตาม สัญญา (เบิกจ่าย)	หมายเหตุ
2. การพัฒนา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	1. โครงการสงเคราะห์เป็ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุน ทั่วไป	5,400,000	5,142,400	
	2. โครงการสงเคราะห์เป็ยยังชีพผู้พิการ	เงินอุดหนุน ทั่วไป	850,000	896,800	
	3. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เงินรายได้	95,000	95,000	
	4. โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล และจัดทำแผนชุมชน	เงินอุดหนุน ทั่วไป	30,000	6,895	
	5. โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร (ปฏิทิน)	เงินรายได้	57,000	57,000	
	6. โครงการให้บริการผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยในเขต เทศบาลที่ไม่มียานพาหนะในการนำผู้ป่วยส่ง โรงพยาบาล	-	-	-	(ไม่ใช้ งบประมาณ)
	7. โครงการอำนวยความสะดวก ทางถนนในช่วง เทศกาล	เงินรายได้	20,000	1,036	
	8. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	เงินอุดหนุน ทั่วไป	40,000	39,000	
	9. โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอโพธาราม	เงินอุดหนุน ทั่วไป	30,000	30,000	
	10. โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	เงินอุดหนุน ทั่วไป	30,000	18,646	
	11. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน	เงินอุดหนุน ทั่วไป	50,000	13,500	
	12. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ ยาคุมกำเนิด	เงินอุดหนุน ทั่วไป	50,000	36,670	

ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบอนุมัติ	วงเงินตาม สัญญา (เบิกจ่าย)	หมายเหตุ
3. การพัฒนา ด้านระบบ การศึกษา และส่งเสริม วัฒนธรรม ท้องถิ่น	1. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัด หนองโพ	เงินอุดหนุน ทั่วไป	2,050,000	902,800	
	2. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัด หนองโพ	เงินอุดหนุน ทั่วไป	960,000	803,389.26	
	3. โครงการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลปี ใหม่ ประจำปี 2560	เงินอุดหนุน ทั่วไป	20,000	5,670	
	4. โครงการขอรับเงินอุดหนุนอำเภอโพธาราม เพื่อดำเนินการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการจัดงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองไฉ่ ปี 2560”	เงินอุดหนุน ทั่วไป	15,000	15,000	
	5. โครงการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี	เงินอุดหนุน ทั่วไป	220,000	142,459.15	
	6. โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน	เงินอุดหนุน ทั่วไป	20,000	4,414	
	7. โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด และ กีฬาระหว่างชุมชน และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาต่างๆ กีฬาภายในหน่วยงานในอำเภอ โพธาราม	เงินอุดหนุน ทั่วไป	220,000	149,473	

ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบอนุมัติ	วงเงินตาม สัญญา (เบิกจ่าย)	หมายเหตุ
4. การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจพอเพียง	1. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพหลักสูตรระยะ สั้นให้กับประชาชน	เงินอุดหนุน ทั่วไป	30,000	7,605	

ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบอนุมัติ	วงเงินตาม สัญญา (เบิกจ่าย)	หมายเหตุ
5. การพัฒนาด้าน การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	1. โครงการจ้างเหมาแรงงานกำจัดวัชพืช และ งานปรับปรุงถนนสายซอย และงานที่ เกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทาง สาธารณะ	เงินอุดหนุน ทั่วไป	600,000	470,303.42	
	2. โครงการรณรงค์ในการคัดแยกขยะ	เงินอุดหนุน ทั่วไป	30,000	11,590.50	

ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบอนุมัติ	วงเงินตาม สัญญา (เบิกจ่าย)	หมายเหตุ
6. ด้านประสิทธิ ภาพการเมือง การบริหารและ พัฒนาบุคลากร	1. โครงการปรับปรุงและตกแต่งภายใน ชั้น 1, ชั้น 2 ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล หนองโพ	เงินอุดหนุนทั่วไป	864,000	690,000	
	2. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน ดูแลรักษาความปลอดภัย สำนักงานเทศบาล ตำบลหนองโพ	เงินรายได้	110,000	101,115	
	3. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน ดูแลรักษาความสะอาด สำนักงานเทศบาลตำบล หนองโพ	เงินรายได้	170,000	143,435	
	4. โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ของสำนัก ปลัดเทศบาล ประกอบด้วย 1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง 2) จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง 3) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง 4) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง 5) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานกระຈก และบานทึบ จำนวน 4 ตู้ (อย่างละ 2 ตู้) 6) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัว 7) จัดซื้อเก้าอี้บุวมม ชาเหล็ก แบบมีพนักพิง จำนวน 30 ตัว 8) จัดซื้อระบบเครื่องขยายเสียงติดรถโฆษณา จำนวน 1 ชุด	เงินรายได้			
			48,000	47,800	
			23,700	16,170	
		9,600	6,700		
		19,000	19,000		
		16,000	13,800		
		50,000	50,000		
		21,000	21,000		
		15,000	12,890		
	5. โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ของกองช่าง ประกอบด้วย 1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง 2) จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 3) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	เงินรายได้			
			22,000	21,400	
			16,000	14,800	
			8,500	7,990	
			3,200	2,100	
	6. โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ของกอง การศึกษา ประกอบด้วย 1) จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 2) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง 3) จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้ จำนวน 1 ตัว 4) จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว 5) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 6) จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 7) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 8) จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว	เงินรายได้, เงินอุดหนุนทั่วไป			
			2,000	1,390	
			13,000	13,000	
			2,500	1,900	
			4,900	4,900	
			16,000	16,000	
			7,900	5,390	
			3,200	2,500	
			5,400	5,100	

ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบอนุมัติ	วงเงินตาม สัญญา (เบิกจ่าย)	หมายเหตุ
6. ด้านประสิทธิ ภาพการเมือง การบริหารและ พัฒนาบุคลากร	7. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ เพิ่มศักยภาพของผู้นำท้องถิ่น,คณะกรรมการ ชุมชน,คณะกรรมการสตรีอาสา และ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆของเทศบาล	เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000	458,551	

-----